



“เพชรบูรณ์”ไฟเขียวบัญญัติคนครองที่ดินเขาคว่ำ วิจารณ์ชื่อนายทุน-คหบดี-นักการเมืองโผล่เพียบ

เพชรบูรณ์ - ผู้ว่าฯ ลั่นอนุกรรมการ คทช. ไฟเขียวบัญญัติรายชื่อคนถือครองที่ดินเขาคว่ำ โปรงใส ก่อนขงส่วนกลางพิจารณาต่อ ย้ำคนเขาคว่ำก็รักป่าอยากให้จบสวก่อนเกษียณ หลังเรื้อรังมานาน-ภาวะไม่ได้สักบาท ต้องอยู่ดักดานมาร้อยชาติพันชาติ

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวชี้แจงถึงกรณีการจัดที่ดินเขาคว่ำตามโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยยืนยันว่าการทำงานของ คทช. มีการประกาศและอนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัด เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวอะไร

นอกจากนี้ นายสืบศักดิ์ยังกล่าวย้ำด้วยว่า ที่มาอยู่เพชรบูรณ์เพราะเขาให้มาแก้ปัญหาเขาคว่ำ และก็แก้ปัญหาจะจบแล้ว ฝากทุกคนให้หือละม่อล้วยทำงานให้สำเร็จ ตอนนี้อยู่ใกล้ถึงหน่วยไหนก็ลงหมคมาคูที่เราทำ แต่ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเราทำด้วยความโปร่งใส และขออย่าผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คนนี้ไม่มีที่ดินในเพชรบูรณ์แม้แต่ตารางนิ้วเดียว

นายสืบศักดิ์กล่าวอีกว่า เขาคว่ำเสียโอกาสไปเท่าไรแล้วแทนที่โรงแรมจะได้กำไรปีละ 10,000-50,000 บาท แต่ไม่ได้สักบาท ชาวบ้านจะมากหากินขอจีเอสพีก็ไม่ได้ ภัยแล้งน้ำท่วมก็ทำอะไรไม่ได้ อยู่กันมาดักดานแบบนี้เป็นร้อยชาติพันชาติ ฝากข้าราชการทุกคนขอให้นึกถึงประโยชน์ประชาชน “ที่เขาอยู่เขาก็รักป่า ไม่ใช่มีแต่กรมป่าไม้ที่รักป่า หากเขาอยู่อย่างถูกกฎหมายประเทศนี้ก็เจริญ ผมจะเกษียณแล้วก็ทำได้แค่นี้ เมื่อมาอยู่ที่นี้ก็เริ่มทำเขาคว่ำมา ก็ไม่ยากให้จบแบบไม่ส่วยขอให้จบจากจังหวัดเราส่งไปส่วนกลาง แต่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเป็นอีกเรื่อง”

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ยังบอกด้วยว่า ยืนยัน



เลยว่าตนไปอยู่ที่ไหนไม่เคยทำผิดกฎหมายแม้แต่ข้อเดียว และบอกเลยทุกอย่างทำตามมติที่ประชุม ไม่มีที่ผู้ว่าฯ จะไปสั่งนอกมติ และทุกครั้งจะมีอัยการจังหวัดอยู่ด้วย และถามทุกครั้งไม่เคยมีว “ใครจะมาจับบนเขาคว่ำผมไม่เคยว่า ถ้าผิดกฎหมายทำไปเลย ไม่เคยสนับสนุนให้ใครมาบุกรุกป่าบนเขาคว่ำแม้แต่รายเดียว ฉะนั้นจึงฝากทุกคนให้เห็นคนเขาคว่ำคือลูกหลาน คือเพื่อนคือประชาชนของเรา เขามีความสุขเราก็มีความสุขอย่ามีอคติอะไรเลย ซึ่งจะทำให้งานเราช้า ฝากทางป่าไม้ด้วย” นายสืบศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้มีการงานว่า หลังอนุกรรมการ อำเภอและจังหวัด ได้ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถือครองที่ดิน 4 ตำบลของอำเภอเขาคว่ำ ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ปรากฏว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ามีรายชื่อนายทุนเจ้าของโรงแรม รีสอร์ท,

คหบดี, อดีตข้าราชการและนักการเมือง ได้รับการเห็นชอบด้วย จนถูกมองว่าเกรงจะเป็นการฟอกป่าให้นายทุน แต่ทาง คทช.จังหวัดฯ และนายสืบศักดิ์ยืนยันกรณว่าได้ประกาศรายชื่อเหล่านี้ให้คัดค้านแล้วแต่ไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มรีสอร์ทบนเขาคว่ำบางส่วนเคลื่อนไหวหรือกันเพื่อล่ารายชื่อยื่นร้อง ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน โดยมีชื่อ นายสมชาย ฉิมแยม หน.ฐานปฏิบัติการพิทักษ์ไพรภคเหนือ/หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พท.2 (เขาคว่ำ) และ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภา หน.ชป.คปป.4 กอ.รมน. ตกเป็นเป้าหมายหลัก เพราะเห็นว่าทำให้เกิดปัญหาที่ดินเขาคว่ำ รวมถึงสื่อมวลชนอีกรายหนึ่งที่คอยเสนอข่าวจนทำให้คนเขาคว่ำ นำหนาว ทับเบิก ต้องเดือดร้อน.